

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แนววงทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ประเมินโครงการ ๑ ตำบล ๑ ล้านบาท
๓. กนย.ชี้ชะตาใช้เงินอุ้มยาง ๑.๓ หมื่นล้าน
๔. ชาวนาบุกร่อง ‘บึงฉัตร’ แบนคีย์ที่ดิน
๕. รับปากแก้หนี้ ๓ พันล.
๖. ชาวนาพอใจ – ฉัตรชัยรับแก้หนี้
๗. เท ๑.๓ หมื่นล. อุ้มสวนยาง มีอบชาวนาบุกร่องเคลียร์หนี้สิน
๘. ย่อข่าวเศรษฐกิจ : ชงขอ ๑.๓ หมื่นล้านอุ้มยาง
๙. เกษตรฯชงกนย. ขอ ๑.๓ หมื่นล้านจ่ายชาวสวนยาง ๑ ,๕๐๐ บาท/ไร่
๑๐. เพชรบูรณ์หนุนผลิตเมล็ดพันธุ์ดี รองรับนโยบายลดต้นทุนการผลิต
๑๑. วางแผนขับเคลื่อนมุ่งพัฒนาสหกรณ์มันคงมันคั่งยั่งยืน

หนังสือพิมพ์

- บ้านเมือง
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
มติชน
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
เดลินิวส์
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
สยามรัฐ

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2558 ...● **ข่าวแรก...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยได้มอบนโยบายให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน ให้สื่อสารข้อมูลที่สำคัญไปยังเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเขตเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และพื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเลือกปลูกพืชได้เหมาะสม ...● **เรื่องดีๆ...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558/59 (ศก.กช.) เปรียบเทียบและมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ปี 2558/59 (ศก.กช.) เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและความ

ก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ 13 หน่วยงานในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากวิกฤตภัยแล้งแล้ว ล่าสุด ศก.กช.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการ ศก.กจ. (ระดับจังหวัด) ...● **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างโครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558 โดยป่าชุมชนบ้านต่อแพ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนป่าชุมชนโนนใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ คำวารางวัล “เยาวชนคนรักป่า” โดยในโอกาสนี้ **นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี** ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ **พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ **นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ** กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมให้การต้อนรับ ...● **ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม** สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อเยี่ยมชมระบบตรวจสอบคุณภาพและการผลิตนมโรงเรียนของสหกรณ์ เน้นย้ำให้สหกรณ์ยกระดับมาตรฐานการผลิตนมให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการมุ่งแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนให้หมดโดยเร็วที่สุด โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่การควบคุมดูแลให้สมาชิกสหกรณ์ผลิตน้ำนมดิบที่คุณภาพ พัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อนมโรงเรียน ซึ่งเป็นตลาดหลักของสหกรณ์โคนมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ...● **กรมป่าไม้ไช้รักถิ่น แหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก** **อ.หลมเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้** กล่าวว่า ห้ามก่อสร้างรีสอร์ทใหม่อย่างเด็ดขาด ถ้าสร้างจับทันที จัดชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร ร่วมกับกองอำนาจการรักษามันนังภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สืบสวนทางลับที่ผ่านมา ดำเนินการจับกุมทุกวัน...ขอปรบมือดังๆ ให้ครบท่าน เห็นแล้วเหนื่อยแหรน ...● **ชาวบ้าน จ.นราธิวาส ผ่าชมเขย นายวีรวัฒน์ วุฒาพันธ์ รักษา**

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 29 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4355

Col.Inch: 54.86

Ad Value: 49,374

หน้า: 14(บน)

PRValue (x3): 148,122

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

ราชการแทน ผอ.สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส และ พล.ต.เจดีย์พัฒนา ศรีวงษ์ รองแม่ทัพภาค 4 เร่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดขยะให้สวยงามยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ร่วมกับพ่อค้าประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลูกป่าตามโครงการนโยบายของรัฐ ...● มีลากก็ล้อมลามียศก็ล้อมยศ เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ ย่อมมีนกมากมาอาศัยเป็นจำนวนมาก พอดต้นไม้ล้ม นกก็บินเป็นนกดูตามวัฏจักรของธรรมชาติ กรณีมีข้าราชการบางคนของกรมอุทยานฯ พินจากหน้าที่การงาน อำนาจอันสูงส่ง ก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี มีบางหน่วยงานถึงกับจุดประทัดไล่ลง พร้อมทั้งมีใบปลิวแจกจ่ายทั่วกรม จนเป็นที่อื้อฮาของข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าทำนองน้ำลดตอโผล่ รับประทานอาหารทะเลระดมมากไปหน่อย เลยอาหารเป็นพิษ อย่านำให้พูดเลยว่าใคร เดี่ยวจะหาว่าข้าเดิมนั่นเปล่าๆ...555 ...● ยังไม่มีการเปิดรับสมัคร สรรหา การแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทยานฯ คาดว่าน่าจะเร็วๆ นี้ เป็นที่หมายปองของข้าราชการที่จะมา

นั่งกรมอุทยานฯ เป็นคนระดับเกรดบี ที่มีงบประมาณและผลประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ ทั่วประเทศ จำนวนมหาศาล ปึละหลายหมื่นล้านบาท ทั้งที่เป็นกรมไม่ใหญ่โต มีข้าราชการทั่วประเทศเพียง 3,000 กว่าคน ผิดกับกรมป่าไม้ที่มีพื้นที่มากกว่า แต่มีงบประมาณน้อย จึงทำให้แต่ละคนหวังว่าจะมานั่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทยานฯ ส่วนมากจะเป็นคนของนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง คอยผลักดัน และสิ่งสำคัญต้องมีปัจจัยอย่างน้อย 50-70 กิโล มิฉะนั้นอย่าหวังเลยว่าจะได้ ผิดกับปัจจุบัน ต้องพิจารณาสรรหาคนดีจริงๆ...อี..อี..อี ...● ปิดท้ายข่าว...ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง (ทสจ.) และระดับอาวุโสทั่วประเทศ ว่ากันว่ามิรูโรหิตหน้ายาว สูงยาว เข้าตี ซอบพูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น เสนอแนะให้ผู้ใหญ่ระดับสูงของกระทรวงเป็นผู้พิจารณาทางที่ดีฝากให้ ท่าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ เอาการแต่งตั้งโยกย้ายมาดูแลจะดีกว่าป้องกันการวิ่งเต้น จะได้ไม่มีการครหาเรื่องรับเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง ...● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

ประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 ล้านบาท

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการ ประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการในการเพิ่ม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการ สร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี และ ติดตามประเมินผลโครงการสร้างรายได้และ ปรองดองภายในชุมชน

พัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา และจากการลงพื้นที่เพื่อประเมินผล ภัยแล้ง หรือโครงการตำบลละล้าน ที่เพิ่งสิ้นสุด หลังจากโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 การดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 96 เห็นว่าโครงการมี ผ่านมา พบว่า ชุมชนสามารถดำเนินงานได้ทั้ง ความเหมาะสมเป็นอย่างมากกับสภาพปัญหา สิ้น 6,596 โครงการ จาก 3,043 ตำบล ใน 58 ของชุมชนและตรงตามความต้องการที่แท้จริง จังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณ 2,992.75 ล้านบาท ซึ่งโครงการกว่าร้อยละ 60 เป็นโครงการที่เกิด

ซึ่งมีผลสำเร็จกว่าร้อยละ 99 ของเป้า ขึ้นใหม่ในชุมชน ส่วนอีกร้อยละ 23 เป็นการ หมาย โดยผู้นำกลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความ ต่อยอดจากกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่เดิมใน พึงพอใจเป็นอย่างมากต่อโครงการ เนื่องจาก ชุมชน และร้อยละ 17 เป็นการปรับปรุงฟื้นฟู เกิดรายได้จากการจ้างงานในชุมชน และเกิด โครงการเดิม.

กนย.ชี้ชะตา ใช้เงินอุมยง 1.3หมื่นล้าน

โพสต์ทูเดย์ เกษตรฯ เสนอ
นายกฯ ช่วยชาวสวนยาง 1.3
หมื่นล้าน ได้ไร่ละ 1,500 บาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า ในวันที่ 29 ต.ค.นี้ จะเสนอ
เรื่องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน
คณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
ชาวสวนยางพาราใน 3 กลุ่ม วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท

กลุ่มแรกจะจัดงบประมาณ
วัสดุการเกษตร 700 บาท/ไร่ เพื่อ
พัฒนาอาชีพ กลุ่มที่สองจะจัด
งบการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการ
ผลิต 200 บาท/ไร่ กลุ่มที่สาม
เน้นช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง
600 บาท รวมใช้งบ 1,500 บาท/
ไร่ โดยการจ่ายเงินให้กับกลุ่ม
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ 8.5
แสนราย รายละไม่เกิน 15 ไร่

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ถือเป็น
เป็นโอกาสดีช่วงขึ้นปีใหม่ที่
รัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกร
สวนยางที่ได้รับความลำบากมา
นาน โดยจะชดเชยไปถึงคน
กรีดยางด้วย ใช้งบจากเงินค่า
ธรรมการส่งออกยาง (เงินเชส)
มาช่วยเหลือได้ 1.5 แสนราย

สำหรับการเพิ่มใช้ยางใน
ประเทศนั้น กรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
การท่องเที่ยวฯ และกระทรวง
ศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะซื้อยางทำสนามฟุตบอล
และถนน รวม 2.35 หมื่นตัน

ชาวนาบุกร่อง'บึงฉัตร'แบงก์ยึดที่ดิน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยชวัจน์ ชัยวัฒน์สิริกุล ที่ปรึกษาเครือข่ายหนี้สินชาวนา และตัวแทนมือบึงชาวนา 37 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเดินทางมาปักหลักบริเวณสะพานพระราม 8 ตั้งแต่กลางคืนวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นตัวแทนเกษตรกรเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีปัญหาหนี้สินเกษตรกรและนำไปค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสท.) และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง มีมูลหนี้รวมทั้งหมด 1.5 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ถูกบังคับคดีและขายทอดตลาดที่ดินของชาวนาจำนวนมาก

นายยชวัจน์กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัยได้รับหนังสือร้องเรียนและรับทราบปัญหาของเกษตรกรชาวนา และรับปากว่าจะตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร ซึ่งว่างมานานแล้ว พร้อมทั้งยืนยันว่าจะแต่งตั้งกรรมการให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นนัดแรก โดยจะช่วยเหลือเกษตรกร 9,300 ราย ภายใต้วงเงิน 1,600 ล้านบาท แต่หากภายในระยะ 2 สัปดาห์ไม่มีความคืบหน้า ชาวนาจะกลับมาอีกครั้ง

"ที่ผ่านมาสมาคมธนาคารไทย รัฐบาล และชาวนาได้หารือโดยตกลงกันว่าหยุดขายทอดตลาดที่ดินของชาวนา แต่หลังการตกลงกันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 สถาบันการเงินยังคงเดินหน้ายึดที่นาขายทอดตลาดต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวนาไม่มีที่ทำกิน" นายยชวัจน์กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า จะสานต่อปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เคยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่หยุดชะงักเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะจัดให้มีคณะกรรมการต่อจากคณะกรรมการที่หมดวาระเพื่อให้เกิดการประชุมนัดแรกวันที่ 18 พฤศจิกายน

รัฐบาลแก้หนี้3พันล.

ยังคงต้องติดตามการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) 5.1 แล่นรายต่อไป หลัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ได้รับปากกับแกนนำสมาชิกกองทุนว่าจะเร่งแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกกองทุนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เสร็จภายในวันที่ 18 พ.ย.นี้

สำหรับหนี้สินเร่งด่วนที่กองทุนฟื้นฟู จะต้องเข้าไปช่วยเหลือมีมูลหนี้ 3,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.การซื้อหนี้สินของสมาชิกที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจะถูก

ฟ้องร้อง 9,300 ราย มูลหนี้ 1,600 ล้านบาท และ 2.เงินก้อนใหม่อีก 1,400 ล้านบาท ที่จะเตรียมไว้ซื้อหนี้ล็อตต่อไป

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การอนุมัติวงเงินซื้อหนี้สินดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิอีก 11 คน

นายยศวิวัฒน์ ชัยวัฒนศิริกุล ที่ปรึกษาเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันเกษตรกรนำที่ดินไปจำนองกับสถาบันการเงิน 93 ล้านไร่ หนี้ 2 แสนล้านบาท จากพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ 120 ล้านไร่

ชาวนาพอใจ-ฉัตรชัยรับแก้หนี้

เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 28 ต.ค. กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยกว่า 600 คน นำโดยนางปิ่นแก้ว แก้วสุขแท้ และนายชนินทร์ ดวงดารา มารวมตัวที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้รับการแก้ไขหนี้สินเกษตรกร ทั้งนี้ กองทัพอากาศที่ 1 ส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าเจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากบริเวณดังกล่าว อ้างว่าทำผิดพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ทำให้เกษตรกรต้องเคลื่อนย้ายไปปักหลักบริเวณใต้สะพานพระราม 8 ด้านข้างธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

เวลา 13.30 น. นายศวัจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล ที่ปรึกษาเครือข่ายหนี้สินชาวนาฯ เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่นำที่นาไปค้ำประกันเงินกู้ไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง มีมูลหนี้รวม 1.5 แสนล้านบาท แต่ในจำนวนนี้มีการบังคับคดีและขายทอดตลาดที่ดินของชาวนา 93 ล้านไร่ ชาวนาเดือดร้อนมากกว่า 1 พันราย

พล.อ.ฉัตรชัยเปิดเผยว่า รัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่จะต้องช่วยเหลือเร่งด่วนให้จบภายในวันที่ 18 พ.ย.นี้ โดยจะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ไปเร่งออกประกาศเพื่อรับสมัครผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน มาเป็นบอร์ดกองทุนฯ ให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าและจะเสนอกรม.ในสัปดาห์ถัดไป เพื่อประชุมบอร์ดครั้งแรกได้ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ เพื่ออนุมัติงบแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า การช่วยเหลือที่ภาครัฐดำเนินการไว้ตั้งแต่เดือนมิ.ย. รัฐบาลอนุมัติงบประมาณจะให้กองทุนฟื้นฟูฯ เข้าไปซื้อหนี้ 3,000 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 1,600 ล้านบาท เกษตรกร 9,300 ราย ซึ่งเรื่องหนี้สินเกษตรกร นายกฯให้ความสนใจ แต่ถ้าเกษตรกรจะใช้มือมากกดดันภาครัฐถือว่าไม่ถูกต้อง

ด้านนายศวัจน์กล่าวว่า พอใจที่รมว.เกษตรฯ รับปากจะแก้ไขปัญหาที่จะเดินทางกลับ แต่หากวันที่ 18 พ.ย.ยังไม่มีการดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้ เครือข่ายฯ จะหารือเพื่อกำหนดแนวทางเคลื่อนไหวอีกครั้ง แม้รู้ว่าหากมาจะโดนจับหรือติดกฎหมายก็ต้องมา เพราะเกษตรกรเดือดร้อนมาก

เท1.3หมื่นล. อุ่มสวนยาง

มีอบชวานาบุก จีเคสิทธิ์หนีสิน

มีอบชวานาบุกกระทรวง
วอนรัฐช่วยแก้ไขหนีสินและถูก
ธนาคารฟ้องยึดทรัพย์แถมเจอ
ภัยแล้งทำนาไม่ได้ ♦อ่านต่อหน้า 16

1.3 หมื่นล. □ ต่อจากหน้า 1

ทางด้าน “ฉัตรชัย” เผยรัฐบาลทุ่มงบ 1.3 หมื่นล้าน ให้ของขวัญปีใหม่ชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ส่วนคนกรีดยางคนปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิพิจารณาช่วยด้านสวัสดิการยื่นใช้ยางในประเทศเพิ่มปีละ 2.35 หมื่นตัน ทำราคาขยับขึ้น ขณะที่สหกรณ์การเกษตรย่านดาขาวได้ข่าวขาดทุนขึ้นยังมีกำไร

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดเผยถึงมาตรการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรสวนยางตามมติที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานให้นโยบายว่า ให้พิจารณาสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยไม่จ่ายชดเชยส่วนต่างราคา มอบให้มาเพิ่มมาตรฐานประสิทธิภาพการผลิตโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าว่า ตนได้สรุปกับเรียนนายกรัฐมนตรี และประธาน กยท.ในวันที่ 29 ต.ค. เพื่อเห็นชอบ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็ง โดยรัฐบาลสนับสนุนงบในกลุ่มแรกพัฒนาอาชีพกลุ่ม 2 ถ่ายทอดความรู้ และกลุ่ม 3 จัดสวัสดิการให้เพื่อช่วยด้าน

ค่าครองชีพให้กับคนกรีดยางด้วย

โดยกลุ่มแรก จัดงบสนับสนุนวัสดุการเกษตร 700 บาทต่อไร่ กลุ่ม 2 จัดงบการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ กลุ่ม 3 ช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง 600 บาท รวมใช้งบ 1,500 บาทต่อไร่ โดยการจ่ายเงินใช้แนวทางเดิมให้กับกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้ 8.5 แสนราย ไร่ละ 15 ไร่ โดยเสนอนายกฯ และประธาน กยท. พร้อมนำเข้าเสนอครม.เห็นชอบแล้วจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวสวนยางผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) ช่วงปลายปีนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรสวนยางด้วยหรือไม่ พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีช่วงปลายปีและขึ้นปีใหม่ที่รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางที่ได้รับความลำบากจากราคาคดต่ำมานาน ใช้งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยใน พ.ร.บ.ยางจะแบ่งไว้ชัดเจนว่าเจ้าของสวน ผู้กรีดยาง ลูกจ้างทำสวนยาง จะได้ส่วนแบ่งเท่าไร

สำหรับเกษตรกรสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำลังพิจารณามองเรื่องสวัสดิการให้ด้วยเหมือนกับคนกรีดยางเช่นกันโดยใช้งบจากเงินค่าธรรมเนียม

การส่งออกยาง มาช่วยเหลือกับสนับสนุนจำนวน 1.5 แสนราย อย่างไรก็ตาม เจ้าของสวนยางไม่เกิน 10 ไร่ จะกรีดยางเองจะได้ช่วยรายได้ 2 ส่วน พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวถึงข้อสรุปในการประชุมทุกหน่วยงานเพื่อเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศว่าหลังจากนายกฯสั่งการให้หน่วยงานไปสรุปปริมาณการใช้ยางในหน่วยงานตนเอง ทั้งทำถนนผสม 5% สนามกีฬาฟุตบอล ทำตัวนอน โดยใช้งบปี 59 พบว่ากระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้รับนโยบายใช้ยาง 1.9 หมื่นตันทำถนนในปี 59 นอกจากนั้นมีหน่วยงานสนับสนุน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวทำสนามกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ทำสนามฟุตบอล ส่วนอุปท.ด้วยรวมปี 59 รวมปริมาณใช้ยาง 2.35 หมื่นตัน ดำเนินการได้ทันที หลายหน่วยงานทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไปปรับปรุงทำถนนอันดับแรกโดยจะนำเข้าเสนอนายกฯในกยท.พฤษภาคมนี้ด้วย คาดว่าราคายางจะขยับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือเกษตรกรยางเพราะเขาล่าบากมานาน ส่วนเกษตรกรอื่น เช่น ปาล์มมัน มัน ราคาขึ้นไปกว่า 3 บาทแล้วและราคาข้าวในฤดูใหม่ มีแต่ขยับสูงขึ้น ขณะนี้ 8 พันบาทต่อตันชวานาจึงไม่เดือดร้อน

ขณะที่ นางโสภณา อยู่อำไพ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด (จังหวัดตรัง) เปิดเผยว่าจากการที่มีข่าวว่าทางสื่อ ว่าสหกรณ์ 24 สหกรณ์ใน จ.ตรัง กำลังจะล้มละลาย เนื่องจากราคายางตกต่ำนั้น ขอเรียนว่า สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว มีอยู่ 23 กิจกรรมไม่ใช่มีแค่ธุรกิจยางพาราเท่านั้น เมื่อมีธุรกิจหลายธุรกิจ จึงมีการบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อเข้ามาดูแลในธุรกิจส่วนนั้น สรุปในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว มีกำไร 15.3 ล้านบาท คาดว่าในวันที่ 30 มี.ค. 59 จะได้กำไรไม่น้อยกว่า 35.2 ล้านบาท ส่วนข่าวที่ออกมาว่าสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวจะล้มละลายนั้นไม่เป็นความจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ที่ผ่านมามี กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายหนีสินชวานาแห่งประเทศไทยกว่า 600 คน นำโดยนาง ปิ่นแก้ว แก้วสุขแท้ นายชวัญ ชัยวัฒน์ศิริกุล นายชินนท์ ดวงดารา มารวมตัวที่หน้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับการแก้ไขหนีสินและเกษตรกรจำนวนมากกำลังเดือดร้อนเพราะถูกธนาคารฟ้องยึดทรัพย์รวมทั้งมีหนี้เพิ่มขึ้นจากปัญหาภัยแล้งไม่สามารถทำนาได้ โดยรัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี กองทัพอากาศที่ 1 ได้ส่งทหารเข้าเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากบริเวณดังกล่าว

กล่าว อ้างว่าทำผิด พ.ร.บ.ห้ามชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ ทำให้กลุ่มชุมนุมต้องเคลื่อนที่ไปที่ใกล้บริเวณใต้สะพานพระราม 8 หน้าธนาคารแห่งประเทศไทย จากนั้นในเวลา 06.50 น. พล.ท.บุญธรรม โอริส ผอ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือ สปป. ได้เข้าเจรจากับแกนนำเบื้องต้นโดยแกนนำต้องการเจรจากับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาหนีสินชวานาทั่วประเทศ โดย พล.ท.บุญธรรม ได้ให้กลุ่มผู้ชุมนุมส่งตัวแทน 10 คน เข้าเจรจากับกระทรวงเกษตรฯ ในเวลา 10.30 น. แต่ปรากฏว่าสถาบันการเงินและธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้พร้อมกับหน่วยงานอื่น ยังเดินทางมาไม่ถึงจึงได้เลื่อนการประชุมไปในเวลา 13.30 น. ที่กระทรวงเกษตรฯ โดยมี พล.ท.บุญธรรม เป็นประธาน

ทางด้าน พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวภายหลังหารือกับแกนนำเครือข่ายหนีสินชวานาแห่งประเทศไทยว่า ได้รับปากที่จะแก้ไขปัญหาหนีสินเกษตรกร โดยต้องช่วยเหลือเร่งด่วนให้จบภายในวันที่ 18 พ.ย. นี้ จะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟท.) ไปเร่งออกประกาศเพื่อรับสมัครผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน เพื่อมาเป็นบอร์ดกองทุนให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะเสนอ ครม. ในสัปดาห์ถัดไปเพื่อให้ประชุมบอร์ดกองทุนฯ ได้ครั้งแรกวันที่ 18 พ.ย. เพื่ออนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านบาท แก้ไขปัญหาหนีสินเกษตรกร.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 29 ตุลาคม 2558

ปีที่: 25

ฉบับที่: 9101

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 7.81

Ad Value: 8,591

PRValue (x3): 25,773

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ชงขอ 1.3 หมื่นล้านอุ้มยาง



ชงขอ 1.3 หมื่นล้านอุ้มยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 29 ต.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราเพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงหลังประสบปัญหาราคาคาดต่ำ ซึ่งการช่วยเหลือจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งหาก กนย.ให้ความความเห็นชอบ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และอนุมัติงบประมาณอีกครั้งในการประชุมวันที่ 3 พ.ย.นี้ คาดว่าในภาพรวมแล้ว การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางครั้งนี้จะใช้วงเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณรายละ 1,500 บาท/ไร่

เกษตรฯชงกนย.ขอ1.3หมื่นล้าน จ่ายชาวสวนยาง1,500บาท/ไร่

กระทรวงเกษตรฯทุ่ม 13,000 ล้านบาท
ช่วยชาวสวนยาง ดันกนย.เห็นชอบก่อนส่ง
กรม.พิจารณา 3 พ.ย.นี้ เผยคนกรีดยางได้
600 บาทต่อไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ใน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
(กนย.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ในวันที่ 29 ต.ค.นี้
กระทรวงเกษตรฯจะเสนอให้พิจารณามาตรการ
ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา เพื่อชดเชยรายได้ที่
ลดลง หลังจากประสบปัญหาราคาคาดต่ำ

ทั้งนี้การช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 3
ส่วน ประกอบด้วย 1.การช่วยเหลือในส่วนของ
การจัดการ วัสดุทางการเกษตร เช่น
พันธุ์ ปุ๋ยการเพิ่มแร่ธาตุในดิน การฟื้นฟูให้
ดินดีขึ้น ซึ่งเกษตรกรควรให้ความสำคัญเป็น
อันดับแรกนั้นจะให้การสนับสนุน ไร่ละ
700 บาท/ไร่

2. ในส่วนของการพัฒนา คุณภาพการ
ผลิต การเพิ่มองค์ความรู้ จะให้การสนับสนุน
ไร่ละ 200 บาท/ไร่ และ 3. สนับสนุนเป็นเงิน
สวัสดิการสำหรับคนกรีดยางไร่ละ 600 บาท/ไร่
ทั้งหมดนี้จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ต้องเป็น
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) การช่วยเหลือเกษตรกรจะได้รับไม่เกิน
ไร่ละ 15 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสาร
สิทธิ์อย่างถูกต้องเท่านั้น

ในส่วนของคนกรีดยางที่เจ้าของดำเนินการ
เองจะได้รับการสนับสนุน ทั้งในส่วนของคน
กรีดยางและเจ้าของสวนยางด้วย ส่วนแรงงาน
ต่างตัวนั้นจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะสนับสนุน
ด้วยวิธีการใด สำหรับพื้นที่สวนยางที่อยู่ในเขต
ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ
4 ล้านไร่ หรือ 1 แสนรายนั้นกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะดูแลรับผิดชอบไปพิจารณาแล้ว

ทั้งหมดนี้หาก กนย.ให้ความเห็นชอบ
กระทรวงเกษตรฯจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี
(กรม.) พิจารณา และอนุมัติงบประมาณอีก
ครั้งในการประชุมวันที่ 3 พ.ย.นี้ คาดว่าในภาพ
รวมแล้ว การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง
ครั้งนี้จะใช้วงเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท
หรือเฉลี่ยประมาณไร่ละ 1,500 บาท/ไร่ ซึ่ง
จะส่งจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

“ผมเห็นว่าชาวสวนยางได้รับความ
เดือดร้อนมานานแล้ว จากราคาที่ตกต่ำอย่าง
ต่อเนื่อง และขณะนี้ราคายางต่ำกว่าต้นทุนการ
ผลิตที่ กก.ละ 46 บาท การสนับสนุนครั้งนี้เป็น
ทิศทางที่ถูกต้อง “พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับราคายาง ณ ตลาดกลางยางพารา
สงขลาปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบ อยู่ที่
38.79 บาท / กก. ลดลง 0.34 บาท/กก. และ
ยางแผ่นรมควัน 39.93 บาท/กก. ลดลง 0.76
บาท/กก.

เพชรบูรณ์หนุนผลิตเมล็ดพันธุ์ดี รองรับนโยบายลดต้นทุนการผลิต

เพชรบูรณ์: สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่แนะนำ ส่งเสริม และตรวจติดตามแปลงนาข้าว สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส สหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูง และสร้างความมั่นคงให้สถาบันเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ที่กำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งในปีการผลิต 2559 นี้ สหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง นพค. เพชรบูรณ์ จำกัด ได้นำเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ราย พื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

นายศรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาของสมาชิก พบว่าสมาชิกบางส่วนได้ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้มีหญ้าขึ้นจำนวนมากในแปลงนา แต่จากการสอบถามสมาชิกแจ้งว่าไม่มีผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยว และในปัจจุบันแปลงข้าวที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงข้าวตั้งท้อง จึงไม่มีปัญหาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

วางแผนขับเคลื่อน มุ่งพัฒนาสหกรณ์ มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

ชลบุรี: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดประชุมทีมงานเตรียมวางแผนการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อแนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้มีความเข้มแข็งโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร เพื่อให้ประเทศมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน พร้อมมีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนา

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ภารกิจ ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำและมุ่งหวังพัฒนาสหกรณ์ต้องให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

นายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ส่งเสริมแนะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง และอำเภอเกาะสีชัง จึงต้องมีการประชุมวางแผนงานประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง ประสบความสำเร็จ ตามแผนงาน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ถูกต้อง